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Athugasemdir til Alþingis vegna Rammaáætlunnar
Rosa G. Erllngsdottir [rgel@hi.is]
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Viðtakandi: Nefndasvið umsagnir

Ég, Rósa Guðrún Erlingsdóttir (kt. 280670 3409) geri aivarlegar athugasemdir við að jarðhitasvæðið við Sveifluháls f 
Reykjanesfólkvangi sé sett í nýtingarflokk í Rammaátælun og tel því betur borgið í verndarfiokki. Þetta svæði er í næsta nágrenni 
höfuðborgarinnar og borgarbúar jafnt sem ferðamenn vilja njóta náttúrunnar við túnfótinn. Þess má geta að yfir um 120 þúsund 
ferðamenn komu á svæðið síðasta sumar.
Að breyta friðlýstum fóíkvangi og útivistarsvæði í orkuvinnsiusvæði er eitthvað sem hiýtur að vera rangt á tímum þegar 
náttúrusvæðl í náíægð við þéttbýii hafa aldrei verið verðmætari einmitt nú þegar bensínverð er f hæstu hæðum og kostnaðarsamt 
að ferðast um íangan veg til að njóta nátturu siíkra svæða. Sömuieiðis ættu Eldvörp skllyrðisiaust að fara í verndarflokk. Þar liggja 
gamlar þjóðleiðir sem í dag eru vinsælar gönguleiðir. Auk þess ætti ekki að hrófla við umhverfi gígaraðarinnar sjálfrar sem er 
elnstakt jarðfræðilegt fyrirbæri, sambærilegt við Lakagíga.

Virðingarfyllst,

Rósa Guðrún Erlingsdóttír
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